

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó vươn lên

Từ đầu năm đến nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với những khó khăn chưa từng gặp do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Không để doanh nghiệp đơn độc, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành với nhiều hoạt động tiếp sức để cộng đồng doanh nghiệp vươn lên.



Sản xuất tại Công ty TNHH Creative Souce Việt Nam (cụm công nghiệp Minh Lăng, huyện Vũ Thư).

Khó khăn kép là thực trạng các doanh nghiệp gặp phải trong 9 tháng đầu năm 2020. Vừa lo phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe người lao động vừa chống đỡ với hoạt động sản xuất bị đình trệ, thị trường tiêu thụ gần như bị đóng băng khiến các doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, toàn tỉnh có 232 doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, 47 doanh nghiệp tự giải thể vì khủng hoảng từ dịch Covid-19 gây ra. Ông Tô Xuân Cảnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh (khu công nghiệp Tiên Hải) cho biết: Chưa khi nào doanh nghiệp bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vừa qua. Nguyên liệu đầu vào tăng giá và khó nhập khẩu; sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho ngày càng tạo áp lực lớn về tài chính khiến doanh nghiệp điêu đứng. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cũng như nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải đã được Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh động



Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 280.000 lao động.

viên và phân ánh những vướng mắc tới các cơ quan chức năng chỉ đạo tháo gỡ. Với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước và nỗ lực tự khắc phục vươn lên, bước đầu chúng tôi đã cơ bản ổn định sản xuất, duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Cùng với tích cực tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp

trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội cũng tích cực phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phân ánh, kiến nghị sửa đổi những bất cập của một số chính sách ưu đãi và cơ chế hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận và được hưởng các gói hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch Covid-19 tự cấp định tự tượng thụ hưởng và thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đến hết tháng 9/2020, đã có gần 15.000 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng; trên 2.000 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh được các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ gần 1.000 tỷ đồng và nhiều doanh nghiệp được cho vay mới với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 - 1,5%/năm so với trước khi có dịch Covid-19. Những doanh nghiệp đủ điều kiện cũng được miễn trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trong 3 tháng cho người lao động đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính, có điều kiện tiếp tục tái đầu tư duy trì sản xuất, kinh doanh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Để góp phần cùng với các cấp, các ngành xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt vai trò phân biện trong tham gia xây dựng chính sách có liên quan đến doanh nghiệp. Đặc biệt, Hiệp hội đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và chủ trì triển khai thực hiện. Đến nay, Hiệp hội đã hoàn thành và chuẩn bị công bố kết quả khảo sát, đánh giá 8 chỉ số thành phần DDCI năm 2020. Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) cho rằng: Việc triển khai Bộ chỉ số DDCI đã tác động tích cực đến chất lượng điều hành kinh tế - xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính, ý thức, tác phong, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Nhờ sự cải thiện đó đã giúp các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông thoáng, hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc được giải quyết, tháo gỡ kịp thời hơn, tiếp sức cho doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự gắn kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh - đó là những hoạt động thiết thực vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai trong thời gian qua. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong lúc các doanh nghiệp gặp khó khăn, Ban Thường vụ Hiệp hội luôn sâu sát kịp thời động viên và phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo để chuyển nguy biến thành cơ hội phát triển. Nhằm khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên của doanh nghiệp, chúng tôi làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đã đề nghị UBND tỉnh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho 26 tập thể và 42 cá nhân; Thường trực Hiệp hội xét và tặng giấy khen cho 4 tập thể và 78 cá nhân của các doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước và tích cực tham gia xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh...

Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn song cộng đồng doanh nhân trong tỉnh vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần năng động, sáng tạo chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức để tồn tại, phát triển và duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống cho khoảng 280.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2020, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước gần 3.300 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

KHẮC DUẤN

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tưới, tiêu cánh đồng mẫu

Với mục tiêu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng, UBND huyện Đông Hưng đã chọn 3 xã Trọng Quan, Đông Dương, Đông Quang để xây dựng dự án thí điểm hạ tầng kỹ thuật phục vụ tưới, tiêu cho khu cánh đồng mẫu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh.

Dự án được triển khai nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp chủ động trong tưới, tiêu, tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa. Bên cạnh đó, làm cơ sở khoa học nghiên cứu, để xuất cơ chế quản lý, vận hành, áp dụng công nghệ tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho nông dân, cải thiện đời sống của nhân dân, ổn định đời sống, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các hạng mục chính được đầu tư gồm: nạo vét, gia cố mái và xây dựng các công trình trên tuyến sông Bến Hồ 1, sông Bến Hồ 2 với tổng chiều dài khoảng 5,2km; cải tạo, nâng cấp tuyến đường DH.51 với chiều dài gần 3km, theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, điểm đầu giao với đường đê tả Trà Lý, điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại Km82+700; cứng hóa mặt đê và xử lý kè Phương Cúc thuộc phạm vi vùng dự án; xây dựng 3 khu cánh đồng mẫu với tổng diện tích 186ha; xây và lắp đặt hệ thống tự động điều khiển, giám sát khu tưới kỹ thuật cao... Tổng mức đầu tư của dự án gần 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ cuối năm 2019 đến hết năm 2020. Đến nay, các gói thầu đang được các nhà thầu tích cực triển khai thi công, bảo đảm tiến độ. Trong đó, gói thầu cứng hóa mặt đê và xử lý kè Phương Cúc thuộc phạm vi vùng dự án đã thi công xong, nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng. Gói thầu sông Bến Hồ 1, Bến Hồ 2 đã hoàn thành việc nạo vét, đang tiếp tục thi công các hạng mục cầu, cống trên tuyến. Đường DH.51 đã thi công xong hệ thống thoát nước dọc, cống ngang đường; cấp phối đá dăm lớp 2 trên toàn tuyến, đang tiến hành thảm bê tông nhựa. Đối với khu cánh đồng mẫu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh, nhà thầu đã xây dựng mới và cải tạo xong 5/6 trạm bơm, đang thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp và nhiều gói thầu khác đang được triển khai thi công đồng bộ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành

PHẠM HƯNG



Thi công đường DH.51 đoạn qua địa phận xã Đông Quang (Đông Hưng).

THÔN TRỰC NHO Làm giàu từ trồng cây màu

Tích cực chuyển đổi sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như dưa hấu, dưa hồng, dưa chuột, mướp đắng, đậu cove..., nông dân thôn Trực Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư) có nguồn thu cao gấp nhiều lần so với cây lúa, không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều hộ làm giàu từ trồng cây màu.

Cánh đồng chuyển đổi thôn Trực Nho trải rộng một màu xanh với đa dạng cây trồng từ dưa, ngô, bí xanh, mướp đắng, đậu cove, rau các loại. Ông Nguyễn Văn Nguyên, thôn Trực Nho cho biết: Gần 10 năm nay, gia đình tôi chuyển đổi từ 6 sào lúa sang chuyên trồng các loại cây màu, trong đó chủ lực là dưa hấu, dưa chuột. Nếu giá bán và năng suất

ổn định, trung bình mỗi vụ cho thu hoạch từ 7 - 8 triệu đồng/sào, một năm luân canh 3 - 4 vụ, như vậy 1 sào ruộng cho thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/năm, gấp khoảng 10 lần cây lúa. Dưa hấu có thể trồng quanh năm, chất lượng quả tốt, có thể tiêu thụ ngay tại chợ địa phương. Sau khi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại dưa, tôi nhận thấy giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với cây lúa, trồng ngô trước đây.

Trước đây, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thôn Trực Nho hầu hết chỉ gieo cấy lúa. Từ năm 1982, có một vài hộ trong thôn mạnh dạn chuyển đổi sang trồng củ đậu... Chính hiệu quả sản xuất thực tế từ số ít hộ ban đầu này dẫn đã thu hút được nhiều

hộ chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trực Nho, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: Trước kia, bà con chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đảng bộ xã Minh Quang, Chi bộ thôn Trực Nho đã xây dựng các nghị quyết, chủ trương, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích lúa sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Chi bộ thôn tuyên truyền đảng viên, một số hộ gia đình tích cực thực hiện chuyển đổi trước tạo tiền đề để bà con nhân dân học tập, làm theo. Thôn phối hợp chặt chẽ với HTX NN xã Minh Quang tập huấn cơ cấu mùa vụ, các biện pháp thâm canh, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho một số loại cây trồng mới... giúp nhân dân nắm chắc kỹ thuật từ đó yên tâm, mạnh dạn áp dụng sản xuất. Vùng chuyển đổi cũng được thôn, xã quy hoạch vào cùng 1 xứ đồng, cùng với đầu tư xây dựng xã nông thôn mới hướng tới nông thôn mới nâng cao, cánh đồng chuyển đổi thôn Trực Nho được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đáp ứng tốt nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây màu của bà con. Chủ trương, biện pháp đúng, trúng là đòn bẩy, cùng với hiệu quả sản xuất thực tế là minh chứng rõ nét đã thu hút nhân dân thôn Minh Quang tập huấn cơ cấu mùa vụ, các biện pháp thâm canh, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng, trừ

Trong khoảng 10 năm gần đây, nông dân thôn

Trực Nho đã chuyển đổi được 35ha đất lúa sang trồng các loại rau màu cho giá trị kinh tế cao. Cùng với 25ha đất chuyên màu, toàn thôn hiện có 60ha đất trồng rau màu, chiếm trên 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thôn. Nhiều hộ đã mạnh dạn trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trung bình mỗi hộ có từ 2 - 3 sào rau màu. Nhiều hộ mượn ruộng, tích tụ ruộng đất trồng 1 - 2 mẫu cây màu. Hầu hết các loại cây màu đều cho giá trị kinh tế cao hơn sản xuất lúa. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập bình quân đầu người của nông dân Trực Nho những năm gần đây nâng lên rõ rệt. Năm 2019 đạt 47,2 triệu đồng/người, 80% số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,98%, cận nghèo 1,83%, chủ yếu là các hộ già cả, neo đơn. Kết quả này khẳng định chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực của nhân dân trong việc khai

thé mạnh sản xuất của địa phương và thay đổi tư duy sản xuất. "Hiện nay bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây màu, hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa nhưng chủ yếu phát

triển mạnh mún, tự phát. Chúng tôi rất mong có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ để bà con sản xuất các loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, sản xuất gần với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho nông dân" - ông Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trực Nho bày tỏ.

QUỲNH LƯU



Nông dân thôn Trực Nho tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.